

Đồng hành cùng người nghèo

Hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Tiền Hải còn 3,02%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 3,19%. Kết quả đó có vai trò của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện đã kịp thời đưa vốn tín dụng ưu đãi đến người nghèo và các đối tượng chính sách, giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.



Gia đình chị Hoàng Thị Mít (thôn Nghĩa, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải) phát triển chăn nuôi dê từ vốn tín dụng chính sách.

Gia đình chị Hoàng Thị Mít (thôn Nghĩa, xã Tây Lương) là một trong những thành viên vay vốn mang lại hiệu quả cao của tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Nghĩa do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quản lý. Qua tìm hiểu thực tế, nhận thấy mô hình nuôi dê đem lại hiệu quả cao, lại không tốn nhiều chi phí, công chăm sóc nên năm 2009 chị Mít quyết định mua 6 con dê giống về nuôi. Đến nay chị Mít đã phát triển đàn dê lên 30 con. Nếu chỉ tính riêng dê thịt cũng đã đem lại doanh thu khoảng 90 triệu đồng/năm cho gia đình chị. Chăn nuôi dê hiệu quả cao đã giúp gia đình chị Mít xây dựng được nhà cửa khang trang, cuộc sống cũng từ đó mà được nâng cao hơn. Chị tâm sự: Gia đình tôi phát triển được với quy mô đó là do Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiền Hải luôn đồng hành, tạo điều kiện cho vay vốn mà không gây bất cứ phiền hà nào. Tôi rất cảm ơn Đảng và Chính phủ đã ban hành chính sách rất đúng, trúng, hợp lòng dân. Cũng như gia đình chị Mít, gia đình chị Tạ Thị Hà

Đến hết tháng 5/2019, tổng dư nợ ủy thác cho vay qua các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn huyện Tiền Hải đạt 424,295 tỷ đồng, chiếm 99,79% tổng dư nợ cho vay. Toàn huyện hiện có 16.405 khách hàng đang sử dụng vốn vay là thành viên của 453 tổ tiết kiệm và vay vốn; trung bình mỗi xã, thị trấn có 13 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động với dư nợ bình quân gần 940 triệu đồng.

(Ông Phan Văn Thanh, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiền Hải)

(phố Tiểu Hoàng, thị trấn Tiền Hải) sử dụng khá hiệu quả vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH để mở rộng phát triển kinh doanh hàng gia dụng. Với thủ tục vay nhanh chóng, thuận tiện, chị Hà đã vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiền Hải để mở rộng quy mô kinh doanh. Kinh doanh hiệu quả đã đem lại doanh thu trung bình cho gia đình chị Hà khoảng 100 triệu đồng/tháng. Chị phấn khởi cho biết: Cũng nhờ có cửa hàng mà hai con tôi có công việc ổn định, không phải đi làm xa, thu nhập tương đối để có thể trang trải được cuộc sống hàng ngày.

Để hoạt động cho vay vốn đạt hiệu quả cao, trong quá trình triển khai chính sách tín dụng ưu đãi, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiền Hải luôn chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay qua các tổ chức hội, đoàn thể, từ đó đưa đồng vốn tín dụng ưu đãi đến gần với người dân hơn. Không chỉ giải ngân cho vay, Phòng giao dịch còn tích cực phối hợp với các xã, thị trấn và tổ chức hội, đoàn thể phổ biến, hướng dẫn các hộ vay vốn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, từng bước phát huy hiệu quả nguồn vốn, nâng cao thu nhập cho người dân. Công tác kiểm

tra, giám sát cũng được Phòng giao dịch quan tâm thực hiện, từ đó phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai phạm trong cho vay ưu đãi của Chính phủ ở cơ sở. Đến hết tháng 4/2019, các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đã kiểm tra được 4 lượt xã, 16 lượt tổ chức hội, đoàn thể, 30 tổ tiết kiệm và vay vốn; đối chiếu 28 hộ vay vốn với số tiền 645 tỷ đồng. Sử dụng có hiệu quả các giải pháp đã góp phần đưa vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ nhanh chóng đến với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. Đến ngày 31/5, tổng nguồn vốn hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiền Hải đạt 425,351 tỷ đồng, tăng 2,8% so với thời điểm 31/12/2018; tổng dư nợ cho vay đạt 425,18 tỷ đồng với hơn 16.451 khách hàng đang vay vốn, tăng 2,89% so với thời điểm 31/12/2018; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,21% tổng dư nợ cho vay, giảm 16 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2018.

MINH HƯƠNG

Cảnh giác với xăng, dầu giả

Bộ Công an và Công an tỉnh Đắc Nông vừa bắt quả tang các nghi can đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi với các chất kích RON, bột màu tạo thành xăng giả tại địa bàn các tỉnh: Đắc Nông, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo cơ quan điều tra, mỗi tháng các đối tượng đưa ra thị trường tiêu thụ hàng triệu lít xăng giả. Thông tin này khiến dư luận đặt câu hỏi, tại Thái Bình, tình trạng này liệu có xảy ra?

Thủ đoạn làm xăng, dầu giả

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu kém chất lượng, kết quả giám định chỉ số Octan (RON) trong pha chế xăng thấp; thủ đoạn pha chế dung môi đa dạng; pha chế các hợp chất dung môi không được dùng cho động cơ đốt trong gây hậu quả xấu với môi trường, an ninh năng lượng và quyền lợi của người tiêu dùng. Các vụ việc được phát hiện tại nhiều địa phương: Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cần Thơ... Nhiều cơ sở kinh doanh xăng, dầu kém chất lượng, kết quả giám định chỉ số Octan trong xăng pha chế có vơi dưới 70% chỉ số theo quy chuẩn kỹ thuật.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua dung môi - chất thu được trong quá trình chưng cất dầu mỏ, thường được dùng trong công nghiệp như pha trộn với sơn, tẩy rửa, sản xuất gỗ, thuộc da để pha trộn với xăng RON A95 với tỷ lệ từ 30 - 50% và cùng chất tạo màu vàng để tạo thành xăng RON A95 giả. Còn để sản xuất xăng E5 RON A92 giả thì chúng dùng 35% dung môi, 40% xăng nền RON A95 và các chất tạo màu khác. Để tăng chỉ số Octan cho xăng giả, các đối tượng sử dụng chất phụ gia acetone và methanol để pha trộn vào.

Theo các chuyên gia về khí, dầu mỏ và động cơ đốt trong, với các loại phụ gia là acetone và methanol chỉ có thể pha trộn ở tỷ lệ rất nhỏ dưới 2%, ở mức độ này sẽ không gây ảnh hưởng tới chất lượng xăng và không làm ảnh hưởng xấu tới động cơ. Mặc dù vậy, vì hàm lượng nhiều thương nhân hoặc các chủ cửa hàng xăng đã cố tình pha chế với liều lượng lớn hơn, nếu ở mức độ trên 20% sẽ làm thay đổi thành phần bay hơi ở nhiệt độ bình thường, làm thay đổi cân bằng về hơi, áp suất hơi trong động cơ, làm chương nổ các chi tiết động cơ làm bằng vật liệu cao su, vật liệu tổng hợp và

từ đó có thể gây rò rỉ nhiên liệu tạo thành nguy cơ cháy, nổ rất cao. Việc mua các phụ gia này cũng rất dễ trên thị trường và giá thành rẻ chỉ bằng 1/2 giá xăng khiến cho nhiều đối tượng sử dụng pha trộn làm xăng giả để trục lợi bất chấp quy định của pháp luật và quyền lợi, sự an toàn tính mạng của người tiêu dùng.

Thị trường xăng, dầu trong tỉnh

Giá xăng, dầu những tháng đầu năm nay liên tục tăng; cách thức làm xăng, dầu giả không khó khiến cho nhiều người tiêu dùng trong tỉnh không khỏi nghi ngại liệu ở Thái Bình có xảy ra tình trạng kinh doanh xăng, dầu giả.

Ông Nguyễn Văn Nghiễn, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Phó ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh cho biết: Không phải đến khi xuất hiện thông tin hoạt động kinh doanh xăng, dầu giả ở một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam mà các cơ quan chức năng của tỉnh mới tiến hành kiểm tra, kiểm soát. Hàng năm, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh đều chỉ đạo các ngành thành viên và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện chuyên đề kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh.

Qua nắm bắt địa bàn và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hàng trăm lượt đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng, dầu. Cơ bản các đại lý và cửa hàng kinh doanh xăng, dầu chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn không ít cửa hàng kinh doanh xăng, dầu vi phạm một số quy định về điều kiện kinh doanh; cơ quan chức năng đã phát hiện và kịp thời xử lý 1 vụ kinh doanh xăng, dầu kém chất lượng.

Là cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) cũng tích cực vào cuộc kiểm tra, giám sát. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chi cục trưởng cho biết: Gần đây có thông tin về kinh doanh xăng, dầu giả tại các tỉnh phía Nam gây hoang mang cho người tiêu dùng trong tỉnh, đơn vị chúng tôi đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, lấy mẫu xăng, dầu để kiểm nghiệm đánh giá chất lượng. Từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã thực hiện lấy 62 mẫu của 24 cửa hàng bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn tỉnh. Qua phương pháp kiểm tra nhanh các mẫu xăng, dầu

trên máy đo Zentex, bước đầu chưa phát hiện ra mẫu xăng, dầu giả. Tuy nhiên, để làm tốt công tác quản lý chất lượng xăng, dầu, Chi cục vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm để đánh giá chính xác chất lượng xăng, dầu ở các đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng, dầu, nếu phát hiện có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 219 cửa hàng kinh doanh xăng, dầu được Sở Công Thương cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ xăng, dầu; gần 20 cửa hàng kinh doanh xăng, dầu chưa được cấp phép. Với số lượng cửa hàng kinh doanh xăng, dầu lớn như vậy, nếu các cơ quan chức năng không làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thì tình trạng xăng, dầu giả xuất hiện lưu thông trên thị trường rất dễ xảy ra, gây mất ổn định thị trường và ảnh hưởng xấu đến quyền lợi của người tiêu dùng. Cục Quản lý thị trường tỉnh khuyến cáo, nếu người tiêu dùng sử dụng xăng, dầu phát hiện những dấu hiệu bất thường, hãy báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để vào cuộc xác minh, xử lý.

KHẮC DUẤN



Cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) lấy mẫu và kiểm tra nhanh chất lượng xăng, dầu.

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) năm 2017 nhưng đến thời điểm này xã Duy Nhất (Vũ Thư) vẫn chưa có tổ thu gom rác thải sinh hoạt, chưa có khu xử lý rác thải tập trung. Rác được người dân tự xử lý ngay tại gia đình nên tình trạng ô nhiễm môi trường đang làm đau đầu chính quyền địa phương, gây bức xúc trong nhân dân. Những đồng rác ứ đọng được đốt không hết nằm chèn ếch ngay sát đường, bên bờ sông là hình ảnh để bắt gặp khi về Duy Nhất, một trong những xã có số dân đông nhất huyện Vũ Thư với trên 10.000 nhân khẩu. Hiện trung bình lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã khoảng 5 - 6 tấn/ngày. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay sau khi triển khai chương trình xây dựng NTM, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã xác định lộ trình phân đầu về đích đối với từng tiêu chí, trong đó đặc biệt tập trung vào tiêu chí môi trường thông qua các lớp tập huấn, hướng dẫn người dân cách thức giữ gìn vệ sinh trong nhà, ngoài ngõ. Vì vậy mà ý thức bảo vệ

DUY NHẤT Bao giờ có tổ thu gom rác thải



Những đồng rác thải sinh hoạt được đốt ngay sát dòng sông gây ô nhiễm môi trường.

môi trường của người dân được nâng lên rõ rệt. Các gia đình đã chủ động chỉnh trang khuôn viên nhà ở, thay thế hệ thống tường rào bằng tường xây kiên cố, gọn gàng, sạch đẹp và xây dựng các công trình vệ sinh đúng tiêu chuẩn. 100% rác thải được thu gom và xử lý triệt để bằng

công nghệ lò đốt tại xã Hồng Phong. Tuy nhiên, do tình trạng quá tải của lò đốt rác thải sinh hoạt đặt tại xã Hồng Phong nên từ năm 2018 đến nay rác thải của xã Duy Nhất không được đốt, tổ thu gom rác thải tự giải thể, vì vậy người dân phải tự phân loại, xử lý rác thải tại họ nên một

số người thiếu ý thức đã mang rác ra đường vứt, đốt, thả sông, gây ô nhiễm môi trường. Với người dân xã Duy Nhất, các loại rác thải không thể tận dụng vào việc khác sẽ được đem ra góc vườn đốt. Biết là đốt tại gia đình vừa hại sức khỏe vừa gây ô nhiễm môi trường từ khói, bụi nhưng chẳng còn cách nào khác khi xã chưa có tổ thu gom rác, chưa có khu xử lý rác thải tập trung. Cũng có những hộ dân vì không có diện tích đất để xử lý rác trong khuôn viên của gia đình hoặc là vì không muốn đốt rác ở nhà nên đem ra nơi công cộng để đốt hoặc tiện đầu vứt đống không chỉ gây mất mỹ quan mà còn làm ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Hồng Diên, Trưởng thôn Văn Lang cho biết: Toàn thôn có 247 hộ dân, hơn 1 năm nay rác thải sinh hoạt của người dân do bà con tự phân loại, xử lý tại gia đình. Để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức xử lý rác tại nguồn, tuy nhiên nhiều hộ vẫn mang rác ra đường đốt hoặc vứt rác nơi công cộng làm ảnh hưởng đến môi trường sống.

Ông Phạm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nhất



Ông Phạm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nhất

Địa phương đã quy hoạch khu xử lý rác thải tập trung theo công nghệ lò đốt, diện tích 5.000m², tuy nhiên do chưa có kinh phí đầu tư xây dựng nên xã chưa thành lập tổ thu gom. Định kỳ 1 - 2 tháng, UBND xã huy động lực lượng của các đoàn thể tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom toàn bộ rác thải sinh hoạt nơi công cộng về một điểm tập kết tại diện tích đất 5% của xã, thuê máy để chôn lấp. Và đây vẫn là giải pháp tình thế trong khi chờ đợi có nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải tập trung.



Bà Vũ Thị Thương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Văn Lang, xã Duy Nhất

Để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, Chi hội Phụ nữ thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chủ động phân loại rác thải tại nhà. Tận dụng các loại rác như rau, củ, quả làm phân hữu cơ bón cho cây trồng; rác thải nhựa thu gom ủng hộ quỹ khuyến học của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã; rác thải vỏ cơ đạo hồ hàng tuần đốt tại vườn nhà. Đồng thời, thường xuyên vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp.



Bà Trần Thị Thái, thôn Văn Lang, xã Duy Nhất

Hàng ngày gia đình tôi thải ra 2 - 3kg rác từ sinh hoạt. Vườn nhà rộng nên các loại rác thải tận dụng được tôi đổ ra góc vườn, sau khi hoai mục sẽ bón cho cây trồng. Rác không tái sử dụng được hàng tuần tôi đốt tại nhà. Biết là ô nhiễm nhưng do chưa có tổ thu gom rác thải nên phải tự xử lý. Tôi rất mong chính quyền địa phương sớm thành lập tổ thu gom rác thải sinh hoạt, đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải để môi trường thôn xóm sạch, đẹp, đáp ứng đúng tiêu chí của xã nông thôn mới.

MINH NGUYỄN